

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **357**/BXD-GĐ

V/v trả lời kiến nghị của cử tri Hà
Nội gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội
hội khóa XIII

Hà Nội, ngày **25** tháng 02 năm 2015

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ gửi:

CÔNG VĂN ĐẾN

Giữ S. ngày **27/2**

Kính chuyển: ... **V. III**

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội hội khóa XIII (theo văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014 của Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội) với nội dung “*Cử tri lo ngại trước thông tin nhiều dự án chất lượng kém như hệ thống đường ống dẫn nước sạch Sông Đà về Hà Nội và cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do năng lực quản lý yếu kém và có dấu hiệu tham nhũng. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng làm rõ nguyên nhân đồng thời xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể có sai phạm*”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin được trả lời như sau:

Tuyến ống truyền tải nước Sông Đà là một trong những hạng mục công trình chính của dự án xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ tháng 01/2006 đến tháng 4/2009 bắt đầu đưa vào khai thác sử dụng. Sau khoảng 3 năm đầu vận hành ổn định, thì từ tháng 02/2012 đường ống đã nhiều lần bị vỡ, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến nay tần suất vỡ ống xảy ra thường xuyên. Theo pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đây được xác định là sự cố chất lượng công trình xây dựng, xảy ra trong quá trình khai thác, vận hành và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân.

Chính vì vậy, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức giám định sự cố, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, cũng như đề ra các biện pháp nhằm xử lý, khắc phục sự cố trước mắt cũng như về lâu dài, để đảm bảo cấp nước an toàn cho nhân dân trong phạm vi cung cấp của Nhà máy nước Sông Đà.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thường xuyên chỉ đạo và đã trực tiếp làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có Vinaconex và Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex), yêu cầu phải chủ động nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện các giải pháp kịp thời, linh hoạt để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các khu vực đang sử dụng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà trong mùa hè thời gian cao điểm về nhu cầu dùng nước sạch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu, triển khai các giải pháp quản lý nhà nước nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho các đô thị nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng như: nâng cao chất lượng công tác lập và triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp nước đô thị; xây dựng cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn lực ngoài nhà nước cho các dự án phát triển cấp nước; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực cấp nước; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ và các giải pháp thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án cấp nước lớn có quy mô cấp vùng như Nhà máy nước Sông Đà giai đoạn 2, Nhà máy nước Sông Hồng, Nhà máy nước Sông Đuống...

Với trách nhiệm theo phân cấp là đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội cũng như Sở Xây dựng Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, đưa ra các biện pháp hỗ trợ, điều phối cấp nước cho các khu vực dân cư mất nước do tuyến ống bị sự cố kịp thời. Đồng thời, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã quyết liệt chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và tài chính để hỗ trợ cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải số 2 của Nhà máy nước Sông Đà, dự kiến khởi công trong tháng 02/2015.

Những nội dung này được thể hiện đầy đủ trong thông báo kết luận giám định nguyên nhân sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà mà Bộ Xây dựng đã gửi cho Vinaconex, các cơ quan chức năng và cung cấp cho báo chí.

Sau khi Bộ Xây dựng có văn bản thông báo kết luận giám định nguyên nhân sự cố, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã có Quyết định trưng cầu giám định số 03/C46-P10 về việc giám định để phục vụ quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Vinaconex. Để thực hiện việc trưng cầu giám định, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1223 /QĐ-BXD chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an trong việc giám định sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; giám định nguyên nhân vỡ ống, chất lượng, độ bền lâu của tuyến ống.



Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang trong giai đoạn tổng hợp kết quả giám định, hoàn thiện báo cáo để gửi Bộ Công an phục vụ công tác điều tra vụ án.

Bộ Xây dựng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri Hà Nội đối với ngành Xây dựng trong thời gian vừa qua và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp quý báu của cử tri trong thời gian tới./.

BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Lưu: VT, GD.



Trịnh Đình Dũng